

Pamamaraan sa Pag-aaplay ng Lisensya ng Aso

Ang mga aso na may edad na higit sa 3 buwan ay maaaring mabakunahan laban sa rabies, mai-microchip, at malisensiyahan. Ayon sa batas, kailangan mong lisensyahan ang iyong aso kapag ito ay higit sa 5 buwan ang edad. Maaari ninyong dalhin ang inyong aso sa alinman sa mga Sentro ng Pagbabakuna at Paglilisensya ng Aso na Anti-Rabies ng Kagawaran ng Agrikultura, Pangisdaan at Pangangalaga (AFCD) o Mga Sentro ng Pamamahala ng Hayop (AMCs) para sa paglilisensya at pagbabakuna laban sa rabies. Hindi kailangang mag-book nang maaga. Ang lisensya ng aso ay ibibigay sa iyo pag nabayaran na ang bayad sa lisensya. Ang aplikasyon ay maaaring isumite online. Mangyaring dalhin ang inyong aso sa Sentro ng Pangangasiwa ng Hayop na napili para sa pagbabakuna at paglilisensya ng rabies sa loob ng 14 na araw pagkatapos ng pagsusumite, kung hindi ay kakanselahin ang inyong aplikasyon. Upang mapadali namin ang pagproseso ng iyong aplikasyon, mangyaring ibigay ang Numero ng Sanggunian sa Application sa aming kawani sa Animal Management Centre.

Kung hindi kayo makapunta sa aming Mga Sentro ng Pangangasiwa ng Hayop upang mag-apply o i-renew nang personal ang lisensya ng aso, maaari kayong magpahintulot sa isang kinatawan na dalhin ang inyong aso sa aming Mga Sentro ng Pangangasiwa ng Hayop na may mga dokumentong nakalakip sa ibaba:

- Kopya ng iyong ID card
- Sulat ng awtorisasyon na nilagdaan mo
- Nakumpletong Form ng Aplikasyon na nilagdaan mo
- ID card ng kinatawan
- Lumang lisensya ng aso (para sa pag-renew ng lisensya)

Maaari mo ring dalhin ang iyong aso sa anumang awtorisadong pribadong beterinaryong siruhano o sa mga sentro ng SPCA para sa pagbabakuna laban sa rabies at paglalagay ng microchip. Ang lisensya ay ipapasa sa iyo sa pamamagitan ng klinika ng beterinaryo sa takdang panahon. Ang pribadong beterinaryo ay maaaring magpataw ng karagdagang singil para sa serbisyong ibinigay sa iyo.

Ang lisensya ng aso ay may bisa sa loob ng 3 taon at ang aso ay kailangang muling mabakunahan laban sa rabies upang i-renew ang lisensya sa loob ng 3 taon. Kung ang iyong aso ay na-implant na ng isang katugmang microchip, hindi na kailangang mag-implant muli.

Ang lisensya ay hindi maililipat. Dapat ipaalam ng isang tagapag-alaga ng aso sa

AFCD sa sulat ang anumang pagbabago sa pagmamay-ari o address sa loob ng 5 araw.

[e- Form] Aplikasyon para sa Pagbabago ng Impormasyon ng Tagabantay ng Aso - Form A - Para sa Umiiral na Tagabantay ng Aso

[e- Form] Aplikasyon para sa Pagbabago ng Impormasyon ng Tagabantay ng Aso - Form B - Para sa Bagong Tagabantay ng Aso

* Nalalapat lamang para sa lisensya ng aso na may bisa nang higit sa 2 buwan

Iba pang impormasyon

Ang Regulasyon ng Rabies (Cap 421A) ay nangangailangan ng lahat ng mga aso na higit sa edad na 5 buwan na mabakunahan laban sa rabies, magkaroon ng microchip, at lisensyado.

Ang mga aso na higit sa limang buwan na walang wastong lisensya ng aso, o mga aso na kinakailangang magpabakuna laban sa rabies sa unang pagkakataon, ay dapat na microchipped, nabakunahan, at lisensyado nang walang pagkaantala. Ang mga aso na nabakunahan laban sa rabies at sakop sa ilalim ng wastong lisensya ng aso ay dapat muling mabakunahan bawat 3 taon upang i-renew ang lisensya nito.

Ang taong hindi naglilisensya ng kanyang aso na lampas sa 5 buwan ay maaaring managot sa isang multa ng \$10,000.